


สวัสดีครับ เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่าน

- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.14 ได้ทำข้อตกลง(MOU)กับโรงเรียนทุกโรงเรียน โดยผู้บริหาร รองที่รับผิดชอบหรือครูวิชาการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ไว้ทุกโรงเรียนแล้วครับ และโรงเรียนก็ไปทำข้อตกลงพันธะสัญญากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ O-NET ต่อ เพื่อที่จะตระหนักและยืนยันในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ร่วมกันต่อไป ก็ขอขอบคุณโรงเรียนครับที่ทำให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
- “วินัยเริ่มมาจากที่บ้าน” จากการติดตามโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต พังงา ที่น่าชื่นชม มติที่ดีอย่างหนึ่ง คือ การสร้างวินัยให้กับผู้เรียน อย่างเข้มข้น เพราะเชื่อว่า การมีวินัยของนักเรียนจะทำให้คุณภาพอื่นๆ ของนักเรียนตามมา เช่น การเรียน การทำงาน การร่วมมือต่างๆ และโรงเรียนอยู่ได้อย่างสงบ ปลอดภัย และไม่มีปัญหา โดยเรียนรู้นักเรียน จากผู้ปกครอง และเข้าใจ บริบทนักเรียนจากผู้ปกครองด้วย และสร้างวินัยกรอบการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ เพราะเชื่อว่า “วินัยเริ่มมาจากที่บ้าน” เช่น โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนเมืองกลาง โรงเรียนเกาะยาววิทยา โรงเรียนเชิงทะเล เป็นแบบอย่างที่ดี ต้องขอชื่นชม
- สพม.14 ขณะนี้มีงานที่ต้องเร่งรัดอยู่หลายประการ เช่น การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเหลือไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2559, เรื่องเงินเดือนข้าราชการครู ต้องจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง, การติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะที่ 2, งานบริหารงานบุคคลที่ค้าง เช่น การสรรหาครูผู้ช่วยในตำแหน่งที่ว่างอยู่ บุคลากรใน สพม.14 ที่มีอัตราว่างอยู่ โครงการต่างๆ ที่เร่งรัดให้ทันในปีงบประมาณนี้ หลายเรื่องก็พยายามทำให้เรียบร้อย สมบูรณ์ต่อไป

- 
- การตรวจสอบ ทางด้านการเงินการบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปี 2559 ก็ดำเนินการโดยหน่วย ทัศน. ของเขต จะทำให้ครบทุกโรงเรียนในปี นี้ ก็ผ่านไปในระยะหนึ่งก็พบว่า โรงเรียนมีข้อบกพร่องบางเรื่อง บางเรื่องก็เรียบร้อย การตรวจก็เป็นการ ช่วยเหลือเพื่อให้โรงเรียนได้ปฏิบัติงานที่ถูกระเบียบในการเบิกจ่าย เพื่อให้มี ศักยภาพมากขึ้น เพราะทราบว่าบุคลากรในโรงเรียนเอง ก็มีการหน้าที่ด้าน การเรียนการสอนอยู่แล้ว ก็ต้องทำอีกหน้าที่หนึ่งก็ต้องช่วยกันจะได้ทราบ ข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อจะได้สนับสนุนช่วยเหลือกันต่อไป ก็ขอขอบคุณในความ ร่วมมือครับ
 - ข้าราชการต้องเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข ดังนั้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ทุกคนต้องไปแสดงออกเสียง ประชาชนติและช่วยรณรงค์นักเรียนให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองออกไปใช้ สิทธิด้วย

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานนะครับ สวัสดีครับ

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี

ผอ.สพม.14

1 กรกฎาคม 2559

